

Trao Giải báo chí viết về chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2024

11:05 07/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 6/2/2025, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức trao Giải thưởng Báo chí viết về chuyển đổi số TP. HCM lần 1 năm 2024. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Giải thưởng được tổ chức nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2024 của TP. HCM là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; đồng thời động viên, cổ vũ mọi sự hiến kế, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong chuyển đổi số; nâng cao tầm nhìn và nhận thức của người dân, cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan, ban ngành, hội đoàn về mục tiêu chuyển đổi số của thành phố nhận biết và tích cực tham gia sử dụng các nền tảng số. Giải thưởng nhằm tôn vinh, ghi nhận nỗ lực của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí bám sát thời sự với tinh thần trách nhiệm cao, đã và đang đóng góp tích cực cho công tác chuyển đổi số.



Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng trao giải cho các tác giả đoạt giải

Nhất_Ảnh: Linh Nhi.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 53 tác phẩm của 14 đơn vị cơ quan báo chí tuyển chọn, gửi về dự thi và chọn 11 tác phẩm báo chí, 1 tập thể cơ quan báo chí có số lượng bài dự thi nhiều nhất để khen thưởng. Các tác phẩm tiêu biểu đoạt giải đều thể hiện đúng chủ đề, sát thực tế, có tính chất xây dựng, dự báo và phản ánh khách quan về thực trạng chuyển đổi số hiện nay.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng với loạt bài “Chuyển đổi số toàn diện - Nền tảng cho đô thị thông minh”. 02 giải Nhì được trao cho loạt bài “Chuẩn bị bước nhảy về chuyển đổi số” của nhóm phóng viên Báo Người Lao Động và loạt bài “HĐND tiên phong trong chuyển đổi số” của Truyền hình Quốc hội; 03 giải Ba được trao cho loạt bài “TP. HCM tăng tốc chuyển đổi số” của Báo Thanh Niên; Đài Tiếng nói nhân dân TP. HCM với tác phẩm “Từ nghị quyết đến cuộc sống”; tác phẩm “Chuyển đổi số để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn” của Đài Truyền hình TP. HCM. Ngoài ra, có 4 cơ quan báo chí được nhận giải khuyến khích; Đài Tiếng nói nhân dân TP. HCM đạt giải Tập thể cơ quan báo chí có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Thùy Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/trao-giai-bao-chi-viet-ve-chuyen-doi-so-tphcm-lan-1-nam-2024>